



ประกาศกรมควบคุมโรค  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อ ๒๗) และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา นั้น

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค กำหนดแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก	สำนัก/กอง
- นางสาวทิพย์ภรณ์ ณ ศรีสุข	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กองวินโรค

โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด ดังรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผ่านการคัดเลือก ชื่อผลงาน ค่าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะขอรับการประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขอประเมินแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานโดยนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมควบคุมโรคจะดำเนินการกับผู้ขอประเมินตามที่ ก.พ. กำหนด แต่หากพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นเท็จ กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป หากมีผู้ที่ต้องการจะทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา เปรมปรี)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ผู้ที่ขอคัดเลือก	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน		
	ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ผลงานที่เป็นผลงานวิชาการ
<p><b>นางสาวทิพย์ภรณ์ ณ ศรีสุข</b></p> <p>ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๗๕ กลุ่มปฏิบัติการอำนวยการชันสูตรโรคแห่งชาติ กองวินโรค</p> <p>ขอคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๗๕ กลุ่มปฏิบัติการอำนวยการชันสูตรโรคแห่งชาติ กองวินโรค</p>	<p><b>ชื่อเรื่อง</b></p> <p>- การประเมินสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสานจากการวิเคราะห์ผลการตรวจ สุขภาพประจำปี ๒๕๖๒</p> <p><b>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</b></p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</b></p> <p>-</p>	<p><b>ชื่อเรื่อง</b></p> <p>- การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการ เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง (Solid culture) และการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว (Liquid culture) และการส่งต่อการทดสอบอื่นๆ</p>	<p><b>ชื่อเรื่อง</b></p> <p>- การเปรียบเทียบผลและประเมินประสิทธิภาพ ของการเพาะเลี้ยงเชื้อและพิสูจน์ชนิดของเชื้อ วัณโรคด้วยวิธีเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง (Solid culture) และวิธีเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว (Liquid culture)</p> <p><b>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</b></p> <p>- ร้อยละ ๘๐</p> <p><b>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</b></p> <p>๑. นางชนัญตรี กำดี ร้อยละ ๑๐ ๒. นางสาวลัดดา รัตนวิจิตร ร้อยละ ๑๐</p>



<https://bit.ly/2YnB1hZ>

เค้าโครงเรื่องผลงานที่จะขอประเมิน